

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชนออนไลน์	<p>ข้อเสนอนโยบายปฏิรูปรพ.สต.</p> <p>-เสนอข่าว (วันนี้) นายสมศักดิ์ จังตระกุล ประธานชมรม ผอ.รพ.สต. ร่วมกับเครือข่าย อาทิจ ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) ชมรม ผอ.รพ.สต.ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง ชมรมจพ.ทันตภิบาล 77 จังหวัด ชมรมจพ.เภสัชกรรม ชมรมจพ.สาธารณสุขชายแดนใต้ เดินทางมาเรียกร้องผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข 5 ข้อ ประกอบด้วย 1.ให้ประกาศวาระปฏิรูปรพ.สต.ภายในปี 2560 และให้มีตัวแทนชมรมผอ.รพ.สต.(ประเทศไทย) และเครือข่ายเป็นคณะกรรมการปฏิรูป 2.สนับสนุนความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ราชการ สิทธิ ค่าตอบแทนของบุคลากรสาธารณสุข 3.เร่งรัดการอนุมัติโครงสร้างการบริหารส่วนภูมิภาคของรพ.สต. 4.บรรจุแผนพัฒนากำลังคนของรพ.สต.ในแผนยุทธศาสตร์ (ด้านสาธารณสุข) เพื่อสนับสนุนอัตรากำลังคนให้รพ.สต. และ5.สนับสนุนการดำเนินนโยบายสร้างสุขภาพปฐมภูมิ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>ข่าวสด</p> <p>มติชน,คมชัดลึก, ไทยรัฐ,โพสต์ทูเดย์</p> <p>โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ</p> <p>ไทยโพสต์</p> <p>มติชนสุดสัปดาห์</p> <p>ฉบับนี้ต่างประเทศ</p>	<p>โรคไข้ชิก้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผอ.รพ.แม่สอด จ.ตาก ระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ชุมชนต่างดาว เร่งให้ความรู้สกัดเชื้อไวรัสชิก้า ป้องกันระบาดสู่ชุมชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชัยวัฒน์ ทองไหม นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดของโรคชิก้า ใน จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 17 มิ.ย.-30 ส.ค. 2559 พบผู้ป่วยแล้วกว่า 50 ราย ได้เฝ้าระวังจนผู้ป่วยหายเป็นปกติ ปัจจุบันยังคงเฝ้าระวังอยู่ 2 ราย สสจ.เพชรบูรณ์ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการระบาดของโรคชิก้า (EOC) โดยกำหนดให้ความคุ้มครองโรคให้ได้ใน 14 วัน</p> <p>-เสนอข่าว สถานกงสุลใหญ่พม่าประจำ จ.เชียงใหม่ ออกคำเตือนหญิงตั้งครรภ์ชาวพม่าให้หลีกเลี่ยงเดินทางมา จ.เชียงใหม่ ทั้งผู้อพยพชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและนักท่องเที่ยวชาวพม่า และพร้อมให้ความช่วยเหลือชาวพม่าที่ติดเชื้อ โดยขอให้ชาวพม่าที่อยู่ในไทยติดต่อสถานกงสุลทันที หากพบว่ามีอาการของการติดเชื้อชิก้า</p> <p>-เสนอข่าว สถานการณ์ระบาดของเชื้อชิก้าในประเทศสิงคโปร์ มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงเหลือ 8 ราย ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อขณะนี้อยู่ที่ 283 ราย หน่วยปฏิบัติการสาธารณสุขแห่งชาติสิงคโปร์ และสถาบันไบโออินฟอร์มาติกส์ (บีไอโอ) เปิดเผยว่า เชื้อไวรัสชิก้าในสิงคโปร์ เป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาตั้งแต่ช่วงปี 1960 และยังไม่มียีนยีนที่สายพันธุ์ดังกล่าวมีความรุนแรงมากหรือน้อยกว่าสายพันธุ์ที่ระบาดในอเมริกาใต้</p> <p>-เสนอบทความ ว่า ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแลงคาสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ที่ระบุด้วยว่า จากการสำรวจความสามารถในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรค โดยพิจารณาจากความสามารถในการรับผู้ป่วย จำนวนคนที่เดินทางเข้าออกพื้นที่ที่ระบาด จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่อาจติดเชื้อ พบว่า ประเทศอย่างอินเดีย จีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไนจีเรีย เวียดนาม บังกลาเทศ เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของไวรัสชิก้าสูงที่สุด</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>แนวหน้า</p>	<p>ไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน เผยพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่เพิ่มสูง อ.ปาย ระบาดหนักสุด ส่วนที่ขุนยวมมีผู้เสียชีวิต 1 ราย สำหรับโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ภาคเหนือ เขตสุขภาพที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-27 ส.ค. 2559 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 5,821ราย คิดเป็นอัตราป่วย 102.05 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 3 ราย ที่ จ.เชียงใหม่ 2 ราย จ.แม่ฮ่องสอน 1 ราย อัตราป่วยตาย 0.05% ได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับหน่วยงานส่วนราชการ ประชาชนและอสม. ออกสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งใส่ทรายอะเบทในแหล่งน้ำขังในทุกหมู่บ้าน</p> <p>-เสนอข่าว นายโกเมนทร์ ทิวทอง นพ.สสจ.สุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะเกต ที่วัดเต่าทอง หมู่ที่ 3 บ้านตาโมม ต.สะเกต อ.สังขะ จ.สุรินทร์ หลัง ต.สะเกต มีเด็กชายวัย 6 ขวบเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย</p>
<p>ไทยโพสต์,บ้านเมือง, มติชน,ไทยรัฐ,new)108</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์กรณีพบผู้เสียชีวิตจากการถูกสุนัขกัดที่ จ.ปทุมธานี ว่า กรมควบคุมโรคได้ส่งทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่ร่วมกับสสจ.แล้ว เบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีอาการคล้ายโรคไข้สมองอักเสบ ซึ่งต้องรอผลที่แน่ชัดอีกครั้ง ยืนยันขณะนี้ยังไม่มีโรคพิษสุนัขบ้าสายพันธุ์ใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนที่เลี้ยง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>สุนัข-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสม่ำเสมอ</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ย้ำว่าประเทศไทยไม่ยังพบพิษสุนัขบ้าสายพันธุ์ใหม่ หรือ การกลายพันธุ์ ปัจจุบันพบอาการของพิษสุนัขบ้า 2 กลุ่ม คือ เชื้อพิษสุนัขบ้าที่ทำให้เกิดการกลัวน้ำ คอหอยเกร็ง และ กลุ่มอาการที่มีผลต่อไขสันหลังอักเสบ แขนขาอ่อนแรง ส่วนกรณีที่ จ.ปทุมธานี ได้ส่งทีมสอบสวนโรคลงไปติดตาม ตรวจสอบแล้ว</p> <p>ประเทศไทยควรตั้งเป้าลดโรคพิษสุนัขบ้าให้ต่ำกว่าร้อยละ 80-90 ส่วน สุนัขจรจัด เทศบาลท้องถิ่นต่างๆ กรมปศุสัตว์ ต้องร่วมกันจัดการทำหมันและฉีดวัคซีน ปัจจุบันไทยพบผู้ติดเชื้อพิษ สุนัขบ้าเสียชีวิต 7 ราย ไม่รวมรายล่าสุดที่รพ.จุฬาลงกรณ์ ส่วนปี 2558 พบผู้เสียชีวิต 5 ราย ดังนั้น หากถูกสุนัขหรือ แมวหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ต้องรีบล้างด้วยน้ำและสบู่ ทายาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ และรีบไปฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งพิษสุนัขบ้าไม่ได้เกิดจากการถูกสุนัขกัดเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นด้วย กรมควบคุมโรคได้วางแผนการป้องกันโรคไว้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1.ใช้หลักการคาถา 5 ย. ได้แก่ "อย่าแหยม อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง" 2.หากโดนกัด ควรรีบปฐมพยาบาลด้วยการล้างสบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อ และรีบไปพบแพทย์ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรค รวมทั้งกักขังสุนัขเพื่อสังเกตอาการ 10 วัน หากพบว่าเสียชีวิตให้รีบแจ้ง ทางกรมปศุสัตว์หรือสถานเสาวภาตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป 3.ควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อย่างต่อเนื่องครบชุดตามเวลาที่แพทย์นัด</p> <p>-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ผอ.ศูนย์โรคติดเชื้อ โรคอุบัติใหม่ สภากาชาดไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ผู้เสียชีวิตที่จังหวัดปทุมธานี เบื้องต้นยังไม่ได้ตัดประเด็นการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ศูนย์โรคติดเชื้อกำลัง ประสานขอเลือดผู้เสียชีวิต และตัวอย่างเนื้อสมองมาตรวจสอบเพื่อความชัดเจนต่อไป</p> <p>จากข้อมูลสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค และกรมปศุสัตว์ 1 ม.ค.-8 ก.ย.2559 ตรวจสอบสุนัขที่ต้อง สงสัย 579 หัว พบว่ามีไวรัส 279 หัว คิดเป็นร้อยละ 47.67 ทั้งนี้ สุนัข แมว แม้มีอาการปกติ ก็สามารถปล่อยไวรัสใน น้ำลายได้ 10 วันก่อนเริ่มมีอาการ จึงอยากให้มีการคุมเข้มตามแนวชายแดน และมีการทำพาสปอร์ตสัตว์ ขณะเดียวกัน ชุมชนต้องร่วมกันเฝ้าระวัง หากมีสุนัขแปลกหน้า สุนัขจรจัด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล โดยกรณี นาย อมรนต์ย์ น่านวล ผู้ขับขี้อักรยานยนต์รับจ้างซอยวัดบางนาใน ที่ถูกสุนัขกัดและเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า เชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตนั้น เป็นเชื้อพิษสุนัขบ้าสายพันธุ์ปกติ ไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่</p> <p>-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์คนใช้ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเสียชีวิตในพื้นที่ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญ ประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดย นพ.ราเชษฐ์ เชิงพนม ผอ.รพ.อรัญประเทศ ได้รับรายงาน ว่า ปศุสัตว์อำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว ได้นำเจ้าหน้าที่พร้อมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เดินทางเข้าไปในชุมชน กม.3 ฝั่งขวา ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าให้ชาวชุมชนที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า รวมทั้งฉีดให้สุนัขทุกตัวในชุมชนกว่า 50 ตัว หลังจากชุมชนดังกล่าวมีผู้ติดเชื้อโรค</p>
มติชน	<p>การแก้ปัญหาหยาเสฟติด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงนโยบายลดปัญหาหยาเสฟติด ว่า นโยบายของ สธ.คือ ผู้เสฟ คือผู้ป่วย แต่กรณีการกระทำผิดกฎหมายยังคงเหมือนเดิม ดังนั้น หากมีการฟ้องถ่ายผู้เสฟมาเป็นผู้ป่วยก็จะต้องบำบัด ซึ่งได้ให้โรงพยาบาลและหน่วยงานในสังกัดดำเนินการดูแลเรื่องนี้ ส่วนความชัดเจนเรื่องลดระดับเมทแอมเฟตามีน และแอมเฟตามีน จะต้องหารือร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากแอมเฟตามีนมีประโยชน์ ทางการแพทย์ แต่เมทแอมเฟตามีนเป็นอนุพันธ์ มีผลต่อการเสฟ</p>
คมชัดลึก	<p>พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าของร้านนวดแผนไทย จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่าถูกตำรวจเรียกเก็บส่วยช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา หลังจากมี พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เชื่อว่ากว่า 155 ร้านในจังหวัดโดนเหมือนกันหมด และกว่าร้อยละ 90 ยอมจ่าย โดยบางร้านถูกเก็บครั้งแรก 10,000 บาท บางร้านจ่ายรายเดือนๆ ละ 1,000 - 1,500 บาท ส่วนการขอใบอนุญาต จาก สสจ. เบื้องต้น สสจ.จะให้ใบอนุญาตเข้ามาตรฐาน และให้ใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อตำรวจ แต่ตำรวจไม่ ยอมรับและให้ไปฟ้องร้องกับสสจ.เอาเอง</p>
สยามรัฐ	<p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสบส. เปิดเผยว่า ระหว่างรอ พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อ สุขภาพ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ 27 ก.ย.นี้ สถานประกอบการที่ได้ไปรับรองก่อนหน้า สามารถเปิดบริการได้โดยไม่ ผิดกฎหมาย และได้ประชุมทำความเข้าใจกับตำรวจแล้ว หากมีผู้ฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>แจ๊สสายด่วน 0-2 193-7999, เฟซบุ๊ก กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจะเร่งดำเนินการทางกฎหมายทันที</p> <p>-นพ.ธงชัย กิริติห์ตถยากร รองอธิบดี สบส. กล่าวว่า พ.ร.บ.ใหม่ไม่ครอบคลุมขนาดเท่าริมทาง-ริมชายหาด นวดตามบ้าน จึงขอให้มาอบรมตามหลักสูตรที่รับรอง เพื่อขึ้นทะเบียนให้บริการตามกฎหมายได้</p>
<p>เดลินิวส์ มติชน กรมประชาสัมพันธ์ สวท. ไอเอ็นเอ็น</p>	<p>นโยบายสาธารณสุขปี 60</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. มอบนโยบายสาธารณสุขปี 2560 ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 “ก้าวที่มั่นคง...สู่สังคมสุขภาพที่ยั่งยืน” ว่า วิสัยทัศน์ของกระทรวงสาธารณสุข คือ เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ เพราะสุขภาพเป็นของทุกคน ทุกองค์กร เพราะฉะนั้นทุกองค์กรต้องร่วมมือกัน ส่วน สธ.ต้องผลักดันให้นโยบายด้านสุขภาพต่างๆ ให้ดีขึ้น ส่วนเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน บุคลากร สธ.จะต้องยึดค่านิยมร่วมกัน 4 ข้อ คือ 1.Mastery เป็นนายตัวเอง 2.Originality รู้จักสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 3.People Centered Approach ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ 4.Humility มีความนอบน้อมถ่อมตน ซึ่งจะทำให้เดินสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ ไม่ว่าจะเปลี่ยนผู้บริหาร เพราะเป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน</p> <p>นอกจากนี้กระทรวงจะมีการพัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่จะต้องขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่ 2. ด้านการจัดระบบบริการสุขภาพ มีการประสานเครือข่าย รพ.ทั้งประเทศในทุกสังกัด 3. ด้านการพัฒนาคนบุคลากร ต้องมีความมั่นคงในคุณธรรม และ 4. ด้านระบบบริหารจัดการที่มีคุณธรรม ให้คุณค่าผู้ป่วยด้วยการเข้าใจ เข้าถึง ฟังใจ</p>
<p>มติชน</p>	<p>‘ป่าเปรม’ แนะรพ.ยึดหลักคนไข้คือญาติ</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ “ส่องหน้า แลหลัง 90 ปี โรงพยาบาลสงขลา” โดยได้ให้โอวาทแก่ผู้บริหาร แพทย์และบุคลากร โดยเน้นการให้บริการที่มีคุณธรรม มีคุณภาพ และยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และประทับใจ “โรงพยาบาลควรถือว่า คนไข้คือญาติ มาขอคำแนะนำ ขอความช่วยเหลือ ฟังรักษาคำไข้ด้วยความรักและด้วยความเมตตา”</p>
<p>มติชน,คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ,แนวหน้า, ไทยรัฐ,ไทยโพสต์, ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>วัคซีนป้องกัน “มะเร็งปากมดลูก”</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หลังจากคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เห็นชอบให้นำวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกมาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 2560 เพราะมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้บรรจุวัคซีน HPV อยู่ในรายการบัญชียาหลักแห่งชาติ เป็นวัคซีนตัวที่ 11 ในรอบ 17 ปี โดยจะนำร่องให้บริการวัคซีน HPV ฟรีในเด็กหญิงที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ป.5 ประมาณ 400,000 คนทั่วประเทศ นอกจากนี้ สบสช.เตรียมขยายสิทธิประโยชน์ด้านวัคซีนสำหรับเด็กเพิ่มเติม โดยจัดทำค่าของงบประมาณปี 2560 รองรับบริการให้บริการวัคซีน HPV ในสิทธิบัตรทองด้วย</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p>ค้านเกษตรตรวจอาหารนำเข้า</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล อนุกรรมการด้านอาหารและยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) เปิดเผยว่า กังวลเรื่องการออกประกาศถ่ายโอนภารกิจของอย. ในการตรวจสอบการนำเข้าสินค้าอาหารที่ยังไม่แปรรูป กลุ่มเนื้อสัตว์ สัตว์น้ำ เครื่องเทศ ข้าว ธัญพืช ฯลฯ ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ตรวจสอบแทน เนื่องจากประกาศดังกล่าวมีความผิดพลาดหลายจุด เช่น ไม่มีลายเซ็นของเลขาธิการ อย. ไม่มีการอ้างอิงกฎหมายที่ใช้ออกประกาศ อ้างอิงแค่นโยบายร.มว.สธ. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และมติครม.ปี 2546 เป็นการทำตามข้อเสนอของคณะทำงานจัดทำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบนำเข้าสินค้าเกษตร ซึ่งมีตัวแทนอุตสาหกรรมอาหารส่งออก และหน่วยงานราชการเป็นผู้เสนอ และมีการเร่งรัดดำเนินการผิดพลาด จึงตั้งข้อสังเกตว่ามีผู้ได้รับผลประโยชน์ และเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนประกาศดังกล่าว โดยจะยื่นหนังสือถึง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตรฯ ต่อไป</p> <p>น.ส.ปรกชล อู๋ทรัพย์ อนุกรรมการ คอบช. กล่าวว่า ที่ผ่านมากกระทรวงเกษตรฯ จะดูแลอาหารส่งออกและสินค้าเกษตรที่ขายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีทางการเกษตรยังพบสินค้าที่ได้รับรองมีสารพิษเกินมาตรฐาน สะท้อนให้เห็นว่ากลไกกำกับดูแลสินค้าของกระทรวงเกษตรฯ ยังมีข้อผิดพลาด</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>เผาระวังสินค้า-บริการไม่ปลอดภัย</p> <p>-เสนอสรุปเกี่ยวกับการเผาระวังสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัย โดยสคบ.จะประสานความร่วมมือกับ 8</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	หน่วยงาน ได้แก่ ออย. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันยานยนต์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการติดตามเฝ้าระวังสินค้าที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย รวมถึงลดความซ้ำซ้อนและอุดช่องว่างในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
สยามรัฐ, บ้านเมือง, ไทยรัฐ, เดลินิวส์	<p>ยกเลิกเก็บค่าบริการสุขาในสถานีขนส่ง</p> <p>-เสนอข่าว นายสนธิ พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมฯ ได้พัฒนาห้องน้ำภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศตามมาตรฐานของสธ. และยกเลิกการเก็บค่าบริการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ปัจจุบันสามารถดำเนินการในสถานีขนส่งผู้โดยสารได้แล้ว 70 แห่ง จากทั้งหมด 117 แห่งทั่วประเทศ อีก 47 แห่งที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดสัญญาฉบับบริษัทเอกชน ซึ่งจะเร่งรัดดำเนินการควบคู่กับการปรับปรุงคุณภาพห้องน้ำ</p>
มติชน ข่าวสด	<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว ปภ.เตือนภาคใต้ 4 จังหวัด ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต รับมือฝนตกหนัก ส่วนที่ จ.เชียงราย ดินถล่มทับคนที่บ้านแม่สะแลบ หมู่ 19 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง เชียงรายบาดเจ็บ 2 ราย จ.เชียงใหม่ น้ำป่าทะลักน้ำตกแม่สา ต้องสั่งปิดชั่วคราว จ.น่าน น้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว ผวจ.น่านต้องแจ้งเตือนประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ขณะที่ปภ.พังงา เผยบางหมู่บ้านน้ำยังท่วมสูง ต้องใช้เรือสัญจรแทนรถ ล่าสุดจังหวัดประกาศเขตให้ความช่วยเหลือใน 5 อำเภอ ได้แก่ ตะกั่วป่า กะปง ท้ายเหมือง ตะกั่วทุ่ง และทับปุด</p>
ไทยรัฐออนไลน์	<p>ผู้ป่วยชาวพม่าถูกทิ้งให้ตายริมถนน</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อ กิตติศักดิ์ หัวหน้าก๊วย บุญจันทร์ โพสต์ข้อความระบุว่า ชายชาวพม่าอยู่ที่ อ.แม่สอด ไม่มีญาติ นอนป่วยอยู่ในศาลา เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปพบจึงแจ้ง 1669 นำส่งรพ.หลายรอบ หลายแห่ง แต่ไม่มีที่ไหนรับรักษา เนื่องจากไม่มีญาติ สุดท้ายต้องนำกลับมาไว้ที่เดิมพร้อมซื้อยาพาราให้กิน แต่เช้าวันรุ่งขึ้นได้เสียชีวิต</p> <p>-ต่อมา ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนเดิมได้มีการโพสต์ข้อความ ระบุว่า หลังจากได้โพสต์เรื่องนี้ออกไป ทำให้ผู้เห็นข้อมูลเข้าใจผิดว่าเป็นรพ.แม่สอด ซึ่งไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะคนที่พาไปและกู้ชีพได้นำไปส่งรพ.เอกชนแห่งหนึ่ง จึงขอภัยหากทำให้รพ.แม่สอดถูกเข้าใจผิดและได้รับความเสียหาย</p>
แนวหน้า	<p>ผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งขอความช่วยเหลือ</p> <p>-เสนอข่าว ดช.ณัฐกิตต์ หรือ “น้องกิต” เดชเดชา อายุ 3 ขวบ ป่วยเป็นมะเร็งกระดูก และเนื้องอกที่กระดูก ต้องตัดขาซ้ายออกตั้งแต่ช่วงโคนขา ขณะนี้รักษาตัวที่รพ.ศิริราช เพื่อรักษาด้วยคีโมอย่างต่อเนื่องป้องกันเชื้อลุกลามเข้าอวัยวะอื่น ต้องเสียค่ารักษาที่นอกเหนือจากบัตร 30 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ จึงขอความช่วยเหลือ โดยสามารถบริจาคได้ที่บัญชี น.ส.น้ำฝน เพชรชัย ธนาคารกลีกรไทย สาขาฟิวเจอร์พาร์คศรีนครินทร์ เลขที่บัญชี 475-2-06362-7</p>
ข่าวสด	<p>เมืองสุขภาพดี</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.สระแก้ว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 20 ปี ร่วมกับส่วนราชการจังหวัด โดยมี นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าฯ จ.สระแก้ว เป็นประธาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน โดยสสจ.สระแก้วตั้งเป้าหมายและวิสัยทัศน์ด้านสุขภาพว่า ใน 20 ปีข้างหน้า จ.สระแก้วจะเป็นต้นแบบการจัดการเมืองสาธารณสุขชายแดนของประเทศในระดับนานาชาติ ระบบสุขภาพเข้มแข็ง ประชาชนและภาคีเป็นเจ้าของ สู่มืองแห่งความสุขภาพะที่ยั่งยืน</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ ชื่นชีวิต	<p>สารพิษในหูลลลาม</p> <p>-เสนอข่าว นักวิจัยมหาวิทยาลัยไมอามี สหรัฐฯ วิจัยพบว่า หูลลลามที่ชาวเอเชียเชื่อว่าเป็นอาหารบำรุงร่างกาย มีสารพิษร้ายแรงที่มาจากสำหร่ายสีน้ำเงิน ส่งผลต่อระบบประสาท ทำให้เซลล์ประสาทเสื่อม เสี่ยงเกิดโรคสมองเสื่อม และโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS</p>
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p>โรค“ฮิดิโคโมริ”</p> <p>-เสนอข่าว ผลสำรวจของรัฐบาลญี่ปุ่นพบว่า คนญี่ปุ่นราว 541,000 คน อายุระหว่าง 15-39 ปี กำลังเป็น “ฮิดิโคโมริ” หรือการปลีกตัวออกจากสังคมและเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน โดยคนที่เป็นโรคนี้นี้จะหมกตัวอยู่แต่ในห้อง ไม่มีการติดต่อพูดคุยทั้งกับคนในบ้านและนอกบ้าน อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป</p>